



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๙๙๐

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.pob.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๙๙๑

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ ๑๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย

โปรดส่งข้อความข้างต้นทางโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยไปยังจังหวัดทุกจังหวัดด้วย

(นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร/โทรสาร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ , ๕๐๕๑๘

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ		
แนะนำผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่	ขอแนะนำผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑. นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม) ๒. นายประทีป กิรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน ๓. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ๔. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๕. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๖. นายกาศพล แก้วประพาฬ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๗. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๘. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๙. นายวิศิษฐ์ คุรัตน์เวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๑๐. นางสาวพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ๑๑. นายนรภัทร ปลอดทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ๑๒. นายวิบูลย์ รัตนารณวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการ สป.มท.	
ระเบียบวาระที่ ๒ ข้อสั่งการ/หารือของปลัดกระทรวงมหาดไทย		
๑. การขับเคลื่อนงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ ๑. งานตามภารกิจ (Function) ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของแต่ละกรมที่จังหวัดต้องดำเนินการ เช่น งานที่ดิน งานโยธาและผังเมือง งานพัฒนาชุมชน/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฯลฯ ๒. งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) แบ่งเป็น ๒.๑ ด้านความมั่นคง เน้นในเรื่องการปกป้องและเทิดทูลสถาบัน การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาเสพติด การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ฯลฯ	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๒.๒ ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เน้นในเรื่องศูนย์ดำรงธรรม การจัดที่ทำกินให้ชุมชน (คทช.) การลดต้นทุนการผลิตค่าเช่านา ฯลฯ</p> <p>๒.๓ ด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ เน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยใช้กลไกของคณะทำงานระดับจังหวัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการตามแผนการผลิตข้าวและตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๕๙/๖๐ การพัฒนาเศรษฐกิจ Digital/Startup/SMEs ฯลฯ</p> <p>๒.๔ ด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง เน้นให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการรักษาความสะอาด/ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดผักตบชวา ฯลฯ</p> <p>๒.๕ ด้านการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน เน้นในเรื่องการจัดทำคู่มือปัญหาการเหตุการณ์ การลดและป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ การตรวจสอบความปลอดภัยทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การทำงานโดยมีระบบติดตามงาน</p> <p>๓. งานในพื้นที่ (Area)</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบหมายผู้รับผิดชอบงานสำคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าและนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ ได้แก่</p> <p>๑) การบริหารจัดการขยะ มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒) เศรษฐกิจฐานรากและसानพลังประชารัฐ มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๓) การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร/เครื่องเล่น การกำจัดผักตบชวา และการแยกกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์) และกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๔) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) กรมการพัฒนาชุมชน และกรมการปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๕) งานสิ่งแวดล้อมและความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง งานของกรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว การจัดระเบียบชุมชนป้อมมหากาฬ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย และการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>รอง ปมท.(ถ)/สถ.</p> <p>รอง ปมท.(ถ)/พช.</p> <p>รอง ปมท.(ส)/ยผ.</p> <p>รอง ปมท.(บ)/ปค./พช.</p> <p>รอง ปมท.(ถ)/ทปช.ด้านบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ/กทม./</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) โดยมีที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นายณรงค์ ปลอดทอง) พร้อมด้วยทีมงานจากสำนักนโยบายและแผน และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>การเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำท่วมและการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานการทำงานกับกรุงเทพมหานคร</p> <p>๖) ศูนย์ดำรงธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง (นายประยูรรัตน์เสณีย์) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยตรวจสอบโครงสร้างตำแหน่งนิติกรและคุณภาพการให้บริการ - มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมฤกษ์ บัวใหญ่) พิจารณาโครงสร้างของศูนย์ดำรงธรรมให้เหมาะสม 	<p>สนผ.สป./สพจ.สป.</p> <p>ปก./กทม.</p> <p>รอง ปมท.(ม)/สตร.สป.</p> <p>ผต.มท./สตร.สป.</p>
<p>๒. ระบบการติดตามงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (Achievement Monitoring System)</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบัญชาให้มีระบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ เป้าหมาย คือ กระตุ้นกระบวนการทำงานเป็นหลัก โดยต้องการใช้เอกสารน้อยที่สุดและดำเนินการเป็นรายไตรมาส</p> <p>สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ประมวลแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดกระบวนการหลัก/ขั้นตอน ตามนโยบายและภารกิจสำคัญในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน เพื่อจัดทำคู่มือให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้ทราบถึงนโยบายและภารกิจสำคัญในแต่ละไตรมาสที่จะดำเนินการติดตามงาน ๓. มอบทีมกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม/ตรวจแนะนำงานตามกรอบแนวทาง/คู่มือกระบวนการ ๔. การตรวจติดตาม ผลความคืบหน้าการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตามรายการในคู่มือ <ul style="list-style-type: none"> - หากดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการที่กำหนด ระดับความสำเร็จร้อยละ ๗๕ - หากดำเนินการได้ในระดับที่สูงขึ้น/มีนวัตกรรม ระดับความสำเร็จบวกเพิ่มร้อยละ ๒๕ ๕. การประมวลผล แบ่งผลการตรวจติดตามในรูปแบบระบบไฟจราจร <ul style="list-style-type: none"> - สีแดง หมายถึง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐) - สีเหลือง หมายถึง ระดับที่ต้องเตือน (ระหว่างร้อยละ ๕๐ – ๗๔) - สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป) 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>ขอเชิญหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางกรอบกระบวนการร่วมกันให้แล้วเสร็จ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรอบกระบวนการดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นหัวหน้าทีมงาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) และสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นทีมงาน ร่วมหารือกับผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดทำคู่มือกรอบกระบวนการ และเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาก่อนนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ทั้งนี้ คาดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙</p>	<p>รอง ปมท. (บ)/ ผช.ปมท./ สนผ.สป.</p>
<p>๓. การมอบนโยบายการตรวจราชการให้แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งงานตามภารกิจ (Function) งานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) และงานในพื้นที่ (Area) โดยยึดหลักการตรวจติดตามงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ตรวจสอบเอกสาร/ข้อสั่งการ/ขั้นตอน ๒) ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง/ข้อร้องเรียน ๓) ตรวจสอบแนะนำ <p>๒. ระเบียบวาระการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธ) ให้เลขานุการที่ประชุม (สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) พิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หารือ/ปรึกษากับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก) - ประสานสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อนำผลการตรวจราชการที่สำคัญ จำนวน ๑ - ๒ เรื่อง ซึ่งผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้ว <p>๓. การปรับตัว ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทำงานอย่างคล่องแคล่ว มีความเชื่อมั่นในตนเอง พุดจาให้ชัดเจน มีความเชื่อมั่น กล้าพูดกล้าโต้ตอบ ศึกษาหาความรู้ ติดตามข่าว ทำให้หูกว้างตากว้าง</p> <p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ)</p> <p>การตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรม ขอให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณามอบหมายผู้ช่วยผู้ว่าการหรือผู้แทนในจังหวัดเข้าร่วมการตรวจราชการบูรณาการด้วย</p>	<p>ผต.มท./สตร.สป. ผช.ปมท./ผต.มท./ สตร.สป./สนผ.สป. สป.มท. รัฐวิสาหกิจใน สังกัด มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
<p>๔. ร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์)</p> <p>๑. ความสอดคล้องของร่างยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยจัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒</p> <p>๒. การวิเคราะห์</p> <p>๒.๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (SWOT Analysis)</p> <p>๒.๒ วิเคราะห์จุดยืน (Positioning)</p> <p>๓. อัตลักษณ์</p> <p>๓.๑ อัตลักษณ์การดำเนินงาน V-HAPPY ประกอบด้วย</p> <p>V-H : Vertical and Horizontal Policy คือ การขับเคลื่อนนโยบายทั้งแนวดิ่งและแนวราบ</p> <p>A : Area - Based Application คือ แนวทางและนโยบายมุ่งสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่</p> <p>P : People Focused คือ การปฏิบัติมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง</p> <p>P : Participatory Approach คือ การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำงาน</p> <p>Y : Yielding Sustainable Development คือ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>๓.๒ อัตลักษณ์บุคลากร PITHAK ประกอบด้วย</p> <p>P : Problem Solver and Development Leader คือ การเป็นผู้นำในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา</p> <p>I : Integrative Thinker คือ การคิดเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานกับผู้อื่นได้</p> <p>T : Tailor - Made Practitioner คือ การรู้จักปรับนโยบายให้เหมาะสมกับพื้นที่และให้ปฏิบัติได้</p> <p>H : Holistic Viewpoint คือ การคิดเป็นองค์รวม</p> <p>A : Accessible/Approachable/Accountable คือ การเข้าถึงได้ง่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>K : Knowing the Area in - depth คือ มีความรู้ลึกในเชิงพื้นที่</p> <p>๔. วิสัยทัศน์</p> <p>“ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล”</p> <p>๕. พันธกิจ</p> <p>๕.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน</p> <p>๕.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>๖. ประเด็นยุทธศาสตร์</p> <p>๖.๑ การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก</p> <p>๖.๒ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่นาเขต</p> <p>๖.๓ การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน</p> <p>๖.๔ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล</p> <p>๖.๕ การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ</p> <p>๗. เป้าหมาย</p> <p>๗.๑ ชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>๗.๒ ชุมชนมีความปลอดภัย</p> <p>๗.๓ สังคมมีความสงบเรียบร้อย</p> <p>๗.๔ หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง</p> <p>๗.๕ พื้นที่ภูมิภาคและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>๘. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ได้แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับรากฐาน ระดับบูรณาการ และระดับการพัฒนา</p> <p>ข้อเสนอเบื้องต้นจากผู้เข้าร่วมประชุม</p> <p>๑. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ) ขอให้เน้นเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เด่นชัด</p> <p>๒. อธิบดีกรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต) เสนอให้เพิ่มเติมข้อความ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวิสัยทัศน์</p> <p>๓. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) ขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่เป็นงานนโยบายรัฐบาล (Agenda) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบและได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ รายละเอียดจะแจ้งให้สำนักนโยบายและแผนสำนักปลัดกระทรวง</p> <p>๔. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ขอปรับเปลี่ยนงานที่เป็นนโยบายรัฐบาล เช่น การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ฯลฯ โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ ด้วย</p> <p>๕. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ในประเด็น Thailand 4.0 และ S-Curve ที่เสนอไว้ในร่างยุทธศาสตร์ฯ เป็นการเปิดช่องทางดำเนินการให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้ส่วนราชการกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบเป้าหมาย/ตัวชี้วัด หากหน่วยงานยืนยันหรือต้องการปรับปรุงแก้ไข ให้แจ้งสำนักนโยบายและแผน พร้อมทั้งเตรียมพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการใน</p>	<p>กรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท./ สป.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒</p>	
<p>๕. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค</p>	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ปัญหาในการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๑ นโยบายชัดเจน แต่ไม่มีหน่วยงานรองรับการปฏิบัติในส่วนภูมิภาค แยกเป็น ๓ ประเด็น</p> <p>๑) หน่วยงานผู้กำหนดนโยบายดี แต่ไม่มีหน่วยงานปฏิบัติรองรับในระดับพื้นที่</p> <p>๒) มีหน่วยงานนโยบาย แต่ผู้ปฏิบัติไม่มีเอกภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓) ไม่มีหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานอย่างเป็นระบบ</p> <p>๑.๒ ขาดเอกภาพในการปฏิบัติตามนโยบายส่วนภูมิภาค/หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่</p> <p>๑) ไม่มีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค</p> <p>๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการส่วนกลาง แต่ขาดปัจจัยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติในพื้นที่</p> <p>๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ขาดเอกภาพในการบริหารหน่วยงานราชการส่วนกลางที่อยู่ในพื้นที่</p> <p>๒. ข้อเสนอรูปแบบ (Model) การขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค</p> <p>๒.๑ Model ในการดำเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ</p> <p>๑) กำหนดนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ/เจ้าของนโยบาย และหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยร่วมกันกำหนดแนวทางและวิธีการทำงานเบื้องต้น</p> <p>๒) การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กำหนดขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานและระบบติดตามโดยจัดทำเป็นคู่มือ พร้อมทั้งซักซ้อม/ชี้แจงแนวทางให้ผู้ปฏิบัติทราบ</p> <p>๓) การปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแล/สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติ และติดตามประเมินผล</p> <p>๒.๒ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบังคับบัญชา/สั่งการ รวมถึงการพิจารณากระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น เลื่อนตำแหน่ง/ขึ้นเงินเดือน โยกย้าย ฯลฯ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัด</p> <p>๒.๓ จัดตั้งองค์กรกลาง (Core Team) เพื่อทำหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชื่อมโยงระบบงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - คัดกรอง/พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>รวมถึงการจัดตั้งส่วนราชการระดับภูมิภาคให้ครอบคลุมกับนโยบายโครงการ และสภาพปัญหาที่สำคัญของประเทศ</p> <p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายระพี ผ่องบุพกิจ) ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค คือ การบริหารทรัพยากรบุคลากร/ประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งต้องสร้างขวัญ/กำลังใจและพัฒนา/ยกระดับประสิทธิภาพของบุคลากร</p> <p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี สามารถกิจ) ปัญหาของส่วนภูมิภาค คือ หน่วยงานราชการส่วนกลางไม่มีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ทำให้มีปัญหาในการสั่งการและบูรณาการ ต้องชี้แจงและทำความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนภูมิภาค</p> <p>อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) ขอเสนอ Model อีกรูปแบบซึ่งเห็นว่าสามารถปรับใช้ได้ คือ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเป็น ๓ ส่วน คือ งบรายจ่ายประจำ งบพื้นฐาน และงบตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) ดังนั้น หากกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีงบประมาณรองรับหรือสามารถขอการสนับสนุนงบประมาณได้</p> <p>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เป็นหัวหน้าทีมงาน และให้มีผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรม สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนโยบายและแผน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นทีมงาน</p>	<p>รอง ปมท.(บ)/ ทุกกรม/สตร.สป./ สนพ.สป./สพจ.สป/ ก.พ.ร.</p>

วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ

<p>๑. ข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (จังหวัด) จำกัด มอบกรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและทำความเข้าใจกับจังหวัด กรณีการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (จังหวัด) จำกัด ขณะนี้มีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำข้าวหอมมะลิมาเป็นสินค้าประชารัฐ ซึ่งเป็นการซื้อซ้อนและแข่งขันกันเอง</p> <p>๒. การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๑ ขอให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาประเด็นที่เป็นจุดอ่อนหรือปัญหาที่มีการร้องเรียนบ่อยครั้ง ปรับปรุงให้เป็นจุดแข็ง เน้นการบริการฉับไวและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๒ ขอให้รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประสานและร่วมปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด เช่น ร่วมกับกรมป้องกัน</p>	<p>พช.</p> <p>รัฐวิสาหกิจใน สังกัด มท.</p>
---	---	---

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน
	<p>และบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ หรือและประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติงานในพื้นที่</p> <p>๒.๓ ประสานกรมการปกครองในการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริการประชาชน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการขอใช้บริการระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและประสัมพันธให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบสำนักนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ โดยระบุรายละเอียด เช่น จำนวนโครงการ ดำเนินการอย่างไร แหล่งงบประมาณ ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นต้น</p> <p>๔. การกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแนวทาง/บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕. ตัวชี้วัดของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน มอบกรมการปกครองจัดทำตัวชี้วัดกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกระตุ้นให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๖. การรายงานสถานการณ์ ข้อมูลที่จังหวัดส่งทางโทรสาร/ระบบ Line มอบศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์) รวบรวมเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๗. งานที่ดิน ให้กรมที่ดินดูแลความถูกต้องเรื่องที่ดินในจังหวัดภาคใต้ เช่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา ที่ดินชายฝั่งทะเลต่างๆ ฯลฯ รวมถึงที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>สนพ.สป.</p> <p>สถ.</p> <p>ปค.</p> <p>ศปช.มท./ รอง ผวจ. ปราจีนบุรี</p> <p>ทด.</p>
<p>๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ</p> <p>ปี ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)” (นายอำเภอเป็นประธาน) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ๗๓ พื้นที่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแนวทางให้จังหวัดและอำเภอเป้าหมายทราบทางระบบวิถีทัศน์ทางไกลต่อไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ เป้าหมาย</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๓๐ น.